

GUNKUL จ่อปักกำไรพิเศษ 715 ล้าน

© 2020-09-21 16:16:39 34

แชร์ 0



นิเวศ คอนเน็คท์ - GUNKUL ไตรมาส 3/63 ปักกำไรพิเศษโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 715 ล้านบาท หนุนรายได้และกำไรโตต่อเนื่อง มั่นใจผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20%

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsonomiya ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 66.78 เมกกะวัตต์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบในการการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัท GD Solar Utsonomiya Godo Kaisha ผ่านบริษัทย่อย บจก. Future Asset Management KK และ บจก.Gunkul International (Mauritius) มูลค่า 5,964 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าขายรวม 1,750 ล้านบาท และก่อให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินไตรมาส 3/63 เป็นมูลค่า 715 ล้านบาท (อัตรา 0.29336 เยนต่อบาท) โดยบริษัทได้รับชำระราคาเรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันบริษัทยังมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไปยังต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการเจรจาการลงทุน 2-3 โครงการ และคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 4/63 อย่างน้อย 1 โครงการ นอกจากนี้บริษัทมีแผนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 30 เมกกะวัตต์ในประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนนี้ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ lwakuni ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 75 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งยังเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 20% เป็นผลมาจากการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ประกอบกับบริษัทมีมูลค่างานก่อสร้างในมือ (Backlog) กว่า 8,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 63 และปี 64 ส่งผมให้เชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsonomiya ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะสามารถบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นมูลค่า 715 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีความสามารถในการกอบกู้หนี้ เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ และสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท โดยพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่า ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต จากการถือครองตลอดอายุโครงการเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการจัดจำหน่าย บวกกับผลตอบแทนของการเข้าลงทุนในโครงการด้านอื่นๆ ตามที่บริษัทคาดการณ์ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้สูงกว่า”นางสาวโศกษา กล่าว



EGCO ปิดดีลเงินกู้โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ



GULFU ลีมนักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1.26 เท่า



GUNKUL จ่อปักกำไรพิเศษ 715 ล้าน



PTT คว้ากำไร 5,142 ล้านบาท หนุนผลระหว่างกาล



GL พ้องคดีแพ่ง JTA และ กสมการ 9,130 ล้านบาท



DTAC วางงบ 80 ล้าน ปรับกลยุทธ์-ขยายบริการ 4G